

6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร จัดประชุมกิจกรรม HRD Meeting#1 ประจำปี 2567

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือทิศทางการพัฒนาสำนักฯ ในอนาคต และสร้างโอกาสนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



6 กุมภาพันธ์ 2567

กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 การประสานส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักสูตร 3Q (EQ+AQ+MQ) เพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิธิต ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล) กปภ. เป็นประธานเปิดงาน โดยหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและความสำคัญ เทคนิคการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ลักษณะตนเอง ตามแนวทาง 3Q มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 61 ท่าน

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ ล่องทอง และ อาจารย์ ดร.สุดปฐพี เวียงสี ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





7 กุมภาพันธ์ 2567

กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 การประสานส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรม สร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักสูตร 3Q (EQ+AQ+MQ) เพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิธิศ ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล) กปน. เป็นประธานเปิดงาน โดยหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและความสำคัญ เทคนิคการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ลักษณะตนเอง ตามแนวทาง 3Q มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 61 ท่าน

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ ล่องทอง และ อาจารย์ ดร.สุดปฐพี เวียงสี ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่



7 กุมภาพันธ์ 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ นิเวศ (3E) สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อน สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในหน่วยงาน

ในการอบรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย” โดยมุ่งเน้นไปที่ ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ประเภท แหล่งที่มา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการจัดการมลพิษและของเสีย รวมไปถึงแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและของเสีย ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม



8 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และตัวแทนทีม U-biz เข้าหารือ ร่วมกับคุณทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ เวลเนสเรสซิเดนซ์ จำกัด เจ้าของ Baan Pongkan Welness Resort และคุณธนภุช เวียงแก้ว รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

ในประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือเครือข่ายภาคธุรกิจในอนาคต ดังนี้

-ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รองรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในอนาคต

-ความร่วมมือด้านการจัดประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวในรูปแบบ Carbon Neutral Event ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่



8 กุมภาพันธ์ 2567



สำนักบริการวิชาการ ดำเนินการจัดหลักสูตร การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ให้กับมูลนิธิโคเออร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร บรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ซึ่งวัตถุประสงค์หลักสูตร ฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 31 ท่าน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด จังหวัดเชียงใหม่





9 กุมภาพันธ์ 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และหัวหน้าหน่วยวิจัย 3E เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน สำหรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายและสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจังหวัดลำปาง ได้กำหนดพื้นที่ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การตอบคำถาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ วิทยากรจากหน่วยวิจัย 3E ร่วมบรรยายและทำ Workshop ประกอบด้วย ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ดร.เนตรชนากานต์ สุนันทา และนางสาวจิรฉัตร รอดเพราะบุญ นักวิจัย ณ ห้องประชุม มุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

